

รายงานผลการมีส่วนร่วม โครงการเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษาสีสิ่งแวดล้อมบนหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด

การดำเนินกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม/ ผลการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล	16 มกราคม 2569	1.ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม/เหมืองแร่ สถานประกอบการ 2.ภาคประชาชน ประชาชน และชุมชนในพื้นที่ 3.ภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. เจ้าหน้าที่สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง	การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล ที่มุ่งเน้นให้สถานประกอบการคำนึงถึงหลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลภาวะอย่างถูกต้องมีการประกอบการอย่างโปร่งใส พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการโรงงานในพื้นที่ การดูแลการปล่อยมลพิษ และการบริหารจัดการองค์กรอย่างถูกต้องและเหมาะสม เกิดกลไกเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้สถานประกอบการและชุมชนโดยรอบสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นมิตรและมีความยั่งยืนต่อไป	สถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การประกอบการมีความโปร่งใสและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ลดปัญหาความขัดแย้ง และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นมิตรและยั่งยืน

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

จากการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมโครงการเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษาสีสิ่งแวดล้อมบนหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทำให้เกิดความร่วมมือการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการโรงงานในพื้นที่ การดูแลการปล่อยมลพิษ การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ลดปัญหาความขัดแย้ง และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นมิตรและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรม

รูปภาพประกอบ

